



ที่นี่...ดอยงาม

สาส์นสัมพันธ์ภายใน ปีที่ 3 เดือนมิถุนายน 2544

ปฏิทิน มฟล.

จากตะกร้าข่าว

นอนหนังสือ

นอกห้องฟล.

หยุดพัก

แทนคำนับพัน



ประมุขภาพพิธีแต่งงานคุณกัญญา รองผอ.สำนักงานบริหารกลางเมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีท่านอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย



ผู้บริหาร มฟล. รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 1,600 \$ ต่อเนื่อง 4 ปี จากสมาคม ชาวเหนือ ในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณต้นเดือนที่ผ่านมา



ประมุขภาพงานกีฬาบุคลากรทบวงมหาวิทยาลัยครั้งที่ 20 อย่างแ้วกวมที่ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-11 พ.ค. ที่ผ่านมา

นอกห้องฟล.

โครงการสร้างบัณฑิตอุดมคติไทย ...จะเป็นจริงหรือไม่?

ทบวงมหาวิทยาลัย จัดโครงการนำร่องการ ทดลองรูปแบบการสร้างบัณฑิต ในอุดมคติไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะดำเนินถึงทฤษฎีการสร้างแนวร่วมโดย 1. พัฒนาอาจารย์ให้เข้าใจ วิธีการผลิตบัณฑิตที่ดี และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 2. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ชมรม โดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างสรรคการผลิตบัณฑิตอุดมคติไทย สำหรับโครงการนำร่องบัณฑิต อุดมคติไทยที่ มหาวิทยาลัยทั้ง 7 แห่งนำเสนอคือ 1. ม.เกษตรศาสตร์เสนอโครงการกลยุทธ์การ สอดแทรกจริยธรรมในการสอน 2. ม.เชียงใหม่เสนอโครงการผลิตบัณฑิตให้เป็น บัณฑิตอุดมคติไทย 3. ม.ขอนแก่นเสนอโครงการพัฒนา เทคนิคการสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา การพัฒนารายวิชาการศึกษาทั่วไป และโครงการคณิตศรัทธม. 4. ม.บูรพา เสนอโครงการพัฒนารูปแบบการผลิตบัณฑิตอุดมคติไทย 5. ม.สงขลานครินทร์เสนอโครงการ สอดแทรกคุณธรรมสหัสวรรษใหม่การพัฒนาจริยธรรมให้คนศ.ก่อนออกฝึกงาน 6. ม.หอการค้าไทย เสนอโครงการการแต่งกายถูกระเบียบเชิดชูเกียรติสถาบัน ไทยช่วยไทย และด้านกีฬาเสพติด และ 7. ม.รังสิตเสนอโครงการการปฐมนิเทศศ.อาจารย์และผู้สนใจ การประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบมีอาชีพ โดยทบวงฯจะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัยละ 150,000 บาทด้วย

ที่มากรุงเทพมหานครฉบับออนไลน์วันที่ 31 พ.ค.

ปฏิทินมฟล.

- 5-7 มิ.ย. 2544 ส่วนประชาสัมพันธ์บัณฑิตภาพคณาจารย์เพื่อจัดทำ วัตถุประสงค์แนะนำคณาจารย์ ณ ห้องประชุมอธิการบดี
- 6-8 มิ.ย. 2544 นักศึกษารหัส 42-44 พบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนและชำระ ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามลำดับ
- 7-8 มิ.ย. 2544 ศูนย์คอมพิวเตอร์และส่วนประชาสัมพันธ์ออก เก็บข้อมูลภาคสนาม ณ อบต. 15 แห่งในอำเภอเมือง ตามโครงการอบรม "นำอบต.สู่โลกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์" ที่จะจัดขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2544
- 12-16 มิ.ย. 2544 อบรมปรับพื้นฐานระดับความรู้
- 17 มิ.ย. 2544 -พิธีต้อนรับนักศึกษาใหม่ -เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสารธุรกิจ
- 21 มิ.ย. 2544 เปิดภาคเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2544 พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ พิธีขึ้น โดกและบายศรีสู่ขวัญ

จากตะกร้าข่าว

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับเทศกาลรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2544 หลังจากนั้นไปหลายฝ่ายต่างคงเร่งเตรียมกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการอบรมปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ของ ภาควิชาการ ปฐมนิเทศ รวมไปถึงงานขันโตกที่ถือเป็นประเพณีต้อนรับน้องใหม่ ด้วยบรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคล ส่วนใครที่ขอลงแจ้งให้พนักงานทุกท่านได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะ

มีข่าวที่น่ายินดีสำหรับชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่อาจารย์ศ.ศุภนา สมิตะศิริ คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัล คนดีสังคมไทย จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย Foundation for the Thai Society ในสาขาบริหารพัฒนาการเรียนการสอนส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจารย์จะเดินทางเพื่อรับประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2544 ที่จะถึงนี้ ถือว่าเป็นข่าวดีที่มฟล.เรามีบุคลากร ที่มีคุณภาพเป็นที่ยกย่อง-ยอมรับของสังคมภายนอกถึง 2 ท่านแล้วละ

ศูนย์บริการการศึกษาแจ้งข้อมูลรายงานจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อล่าสุด ณ วันที่ 1 มิ.ย. นี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 364 คน โดยแยกจำนวนตามสาขาดังนี้ นะคะ สาขาภาษาอังกฤษ 95 คน สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (น้องใหม่) 34 คน สาขาการจัดการการท่องเที่ยว(น้องใหม่อีกเช่นกัน) 69 คน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 72 คน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 37 คน และสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ 57 ซึ่งสาขานี้ คำนวณเป้าหมายที่จะเปิดรับมากที่สุดถึง 13 คน ก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไร ...ใครจะตอบได้บ้าง?

ส่วนสารบรรณ อำนวยความสะดวกและนิติการ ผ่าข่าวมาแจ้งสำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2544 เวลา 10.00 น. โดยระบบการประชุมทางไกล สามารถส่งข้อมูลและรายละเอียดมายังส่วนฯดังกล่าวได้ภายในวันที่ 7 มิถุนายนนี้ เพื่อทางส่วนฯจะรวบรวมและจัดทำวาระการประชุมต่อไป

มีข่าวจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ผ่าประชาสัมพันธ์เชิญชวน ว่าในระหว่างวันที่ 1 ถึง 2 มิถุนายน 2544 ทางอำเภอเมืองเชียงรายและอบต. นางแลจะจัดงานวันสืบประวัตินางแลประจำปี 2544 ณ โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ต.นางแล เพื่อเผยแพร่ผลผลิตสืบประวัตินางแลออกสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอีกทางหนึ่ง งานนี้อาจารย์นิรมล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จะไปร่วมจัด นิทรรศการเกี่ยวกับการแปรรูปสับปะรดด้วย



ข่าวกิ่ง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พนักงานบริษัทผมได้รับอีเมลจากผู้บริหารใจความว่า "โปรดทราบเครื่องโทรสารของบริษัทจะพิมพ์รายงานการส่งหลังทิวาวันเรียบร้อยแล้ว บกดีรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อความในหน้าแรกของเอกสารที่ส่ง เพราะฉะนั้นโปรดระวังเมื่อส่งเอกสารลับ ป.ล. ขอให้พนักงานที่ส่งใบสมัครไปบริษัทคู่แข่งข้างใต้ทุกคน"



หนังสือ

พบกันอีกแล้วสำหรับผู้ที่รักการอ่าน ...ฉบับนี้เรามีหนังสือใหม่บนชั้นหนังสือ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามาแนะนำอีกตามเคยเริ่มกันเลยละ

แคมป์ปิ้งท่องเที่ยว วารสารรายเดือน เนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แล้วยังเป็นหนังสือที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของภาค ๆ ต่าง ในประเทศไทยอีกด้วย เหมาะสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบมีสาระละ

ใกล้หมอ วารสารรายเดือน เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพอนามัยจิตวิทยา การบริหารการทการสำหรับแม่และเด็ก ซึ่งจะออกทุกวันที่ 15 ของเดือน ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายรวมทั้งคุณแม่่มือใหม่มือเก่าทั้งหลายไม่ควรพลาด

Food and Bioproducts Processing เรื่องราวเกี่ยวกับอาหารและกระบวนการผลิตอาหาร รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับโภชนาการ อาหารวิศวกรรมอาหารรวบรวมไว้ในวารสารรายเดือนตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งเล่ม เหมาะสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการที่จะคอยติดตามความเคลื่อนไหวของโลกเทคโนโลยีอาหาร

ขอบคุณ: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล

ท่องโลกอินเทอร์เน็ต

ได้อินหลาย ๆ คน (รวมทั้งผู้เขียนเอง) กำลังกังวลอยู่กับน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น วันนี้ส่วนประชาสัมพันธ์จึงใคร่อยากแนะนำ เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับโรคอ้วนและการควบคุมน้ำหนักมาให้คุณอ่านได้ทดลองเข้าไปท่องเป็นความรู้ เว็บไซต์ www.welcome.to/obesity เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดย ทีมแพทย์รุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ได้ผ่านการตรวจสอบ ค้นคว้า จากหนังสือทางการแพทย์ รายงานการค้นคว้าทางการแพทย์ ประกอบด้วยข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวการควบคุมน้ำหนัก เช่น คนอ้วนมีอัตราเสี่ยงของการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ มากกว่าคนทั่วไป สารสังเคราะห์ที่ชื่อ "เลพทิน" มีผลทำให้น้ำหนักลดลงได้ หรือหัวข้อที่น่าสนใจเช่น น้ำหนักของคุณเหมาะสมหรือไม่ ความอ้วนเป็นกรรมพันธุ์? เปรียบเทียบวิธีการลดน้ำหนัก ออกกำลังกายแบบแอโรบิค พร้อมคำถามประจำวัน ผลการสำรวจ "คุณคิดว่าสร้างแบบใดมีอัตราการใช้พลังงานเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด" นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของคนอ้วน ผลต่อสุขภาพ เตรียมตัว การกิน ออกกำลังกาย ยา สมุนไพรเป็นต้น ลองคลิกเข้าไปดูแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมมาเล่าให้ฟังบ้างนะ

ที่มา: วารสาร *Micro Computer User* ฉบับที่ 68 มีนาคม 2544 หน้า 143